

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการพลังงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องม่วง ชั้น ๒ อาคาร ๑๐ ปส.

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ	เลขานุการกรม	ประธาน
๒. นายวีรชน ตรีนุสนธิ	วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
ผู้แทนกองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี		
๓. นายทองใบ วงษ์เพชร	พนักงานเก็บเอกสาร ป๒	คณะกรรมการ
ผู้แทนกองอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี		
๔. นายปราถม จาดโด้	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะกรรมการ
ผู้แทนกองยุทธศาสตร์และแผนงาน		
๕. นายเกษม ดีศรี	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	คณะกรรมการ
ผู้แทนกองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย		
๖. นางกัลยารัตน์ ประทับกอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน		
๗. นางสมญา จุลศิลป์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	คณะกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		
๘. นายป๋องนภา พึ่งทอง	นิติกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
ผู้แทนกลุ่มกฎหมาย		
๙. นายเอนก โคตรบุญเรือง	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน	เลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ		
๑๐. นายวณัฐ คุชชา	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ		

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ ลสก. ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้เคยให้นโยบายแก่กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะแล้วในเบื้องต้น ให้มีการดำเนินการหาแนวทางลดใช้พลังงานโดยต้องทำการสำรวจปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ และควรสำรวจอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี เพื่อทำการเปลี่ยนก่อนที่หมดสภาพการใช้งานและเตรียมของบประมาณที่เกี่ยวข้องในปีถัดไป

ที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงานสำนักงานปทุมเพื่อสันติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๐ สำนักงานปทุมเพื่อสันติ (ปส.)

นายเอนก โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแก้ไขและรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓.๑ สรุปการใช้พลังงานไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

นายเอนก โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ ปส. เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ ๓.๑) โดยมีข้อมูลโดยสรุปคือ โดยเฉลี่ยแล้วใน ๑ เดือนจะใช้ปริมาณไฟฟ้า ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง โดยมีค่าไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งแบ่งจ่ายค่าไฟฟ้าวรร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.) หน่วยงานละ ๖ เดือน

นายวีรชน ตริณสนธิ ผู้แทน กตส. ให้ความเห็นว่า ปส. ควรมีการสำรวจปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริงโดยบุคลากร ปส. เพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าปัจจุบัน ปส. และ สทน. มีการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด

นายเกษม ดีศรี ผู้แทน กพม. ให้ความเห็นว่าควรมีการแบ่งติดตั้งมิเตอร์เพื่อตรวจสอบการใช้ปริมาณไฟฟ้าในแต่ละอาคาร จะได้มีข้อมูลแยกแยะระหว่าง ปส. และ สทน.

ประธานฯ แจ้งว่า ในการประชุมครั้งต่อไปเห็นควรเชิญ สทน. เข้ามาร่วมประชุมเพื่อจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนการลดใช้พลังงานร่วมกัน

ที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการสำรวจไฟฟ้าในอาคารต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของ ปส. และ สทน. และแนวทางติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกส่วนกับ สทน. และให้เชิญผู้แทนจาก สทน. เข้ามาร่วมประชุมในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ มาตรการ หรือแนวทางการจัดการพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม

นายเอนก โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมทราบมาตรการลดใช้พลังงานของ ปส. ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ปส. ซึ่งขอความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานภายใน ปส. ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ

/นางสาว...

นางสาววรรณิกา มณีวรรณ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณาเสนอแนวทางในการลดใช้พลังงานของกอง/กลุ่ม ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมแบบองค์รวม มอบหมายให้ผู้แทนคณะทำงานจัดการด้านพลังงานเป็นตัวแทนในการคิดแผนการประหยัดพลังงานในหน่วยงานตนเอง โดยให้บุคลากรภายในกองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

นายเอนก โคตรบุญเรือง เลขานุการฯ เสนอให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เช่น การติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับในการทำงานของหลอดไฟ มูฟวี่งเซนเซอร์ ตามจุดสำคัญๆ ห้องปฏิบัติงาน ห้องน้ำ และได้มีการกำชับให้ รพภ. ปิดไฟในบางจุด รวมทั้งสำรวจตรวจสอบห้องทำงานว่ามีการเปิดไฟ เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้นอกเวลาทำการหรือไม่ ในช่วงเวลา ๑๘.๐๐ น.

นายวีรชน ตรีนุสนธิ วิศวกรนิเวศลิษฐ์ชำนาญการพิเศษ เสนอให้ศึกษาข้อมูลในการติดตั้งโซล่าเซลล์จากกระทรวงพลังงาน หรือทดลองใช้ว่ามีความคุ้มค่าต่อการประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหน

นางสาววรรณิกา มณีวรรณ ประธานฯ เสนอให้ กยผ. ช่วยจัดทำสื่อสารภายในเพื่อลดใช้พลังงาน รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายเลขานุการฯ ควรแจ้งเวียนใน OAP All Staffs ในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับอนุรักษ์พลังงานและสำรวจความคิดเห็นเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนวทางจากคณะทำงานฯ ไปดำเนินการ และมอบหมายให้ กยผ. สื่อสารภายในโดยการจัดทำสื่อและกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนความตระหนักในการลดใช้พลังงาน รวมทั้งให้คณะทำงานฯ ร่วมกันนำสื่อต่าง ๆ ไปเผยแพร่ภายในหน่วยงานตนเองด้วยต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

(นายวณัฐ คุชชา)
ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายเอนก โคตรบุญเรือง)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม